

# Tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025



Trường Tiểu học Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón năm học mới.

Những ngày này, các trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên sẵn sàng cho năm học mới.

Năm học 2024 - 2025, thành phố có gần 48.000 học sinh ở 3 cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, với 70 trường. Thời gian qua, UBND thành phố đã đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương trên 37 tỷ đồng xây mới Trường Tiểu học Phúc Khánh, sửa chữa phòng học và các công trình phụ trợ của 11 trường học trên địa bàn. Hiện hầu hết các công trình đã và đang được các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành các hạng mục, bàn giao kịp thời cho các trường. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Khánh cho biết: Ngôi trường cũ xuống cấp, nằm ngay khu vực ngã tư, nơi có mật độ giao thông cao, thường xuyên ùn tắc nên chi được UBND thành phố đầu tư xây dựng tại khuôn viên mới gần Trường

Mầm non Hoa Sen đã đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Sau nhiều năm chờ đợi, năm học này, các em học sinh sẽ được học tại ngôi trường mới với 24 phòng học, 4 phòng bộ môn, diện tích 7.000m<sup>2</sup>. Những ngày này, cán bộ, nhân viên và giáo viên nhà trường thường xuyên có mặt tại trường trồng, chăm sóc cây, vệ sinh lớp học sạch đẹp, gọn gàng. Cùng với đó, nhà trường cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện khác, như chất lượng đội ngũ giáo viên, phân công các thầy cô giáo tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục trong tình hình mới.

Là một trong những trường top đầu của thành phố về chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi, năm học 2024 - 2025, Trường THCS Trần Phú tiếp tục nâng cao chất

lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và duy trì kết quả trường chuẩn quốc gia. Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ đầu tháng 8, Ban giám hiệu nhà trường đã hoàn thành tốt công tác tuyển sinh lớp 6 và chuẩn bị các điều kiện cho năm học. Nhà trường luôn coi trọng và phát huy vai trò của giáo viên, các tổ chuyên môn trong việc đổi mới phương pháp, đổi mới sinh hoạt chuyên môn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; chú trọng cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Qua đó góp phần vào thành tích xếp thứ nhất khối THCS về chất lượng thi tuyển sinh THPT Chuyên Thái Bình và THPT công lập; xếp thứ nhì khối THCS về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi; đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Những năm qua, chất lượng giáo dục các

cấp trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng cao, bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2023 - 2024, có 99,89% học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS; đối tuyển học sinh giỏi lớp 9 thành phố xếp thứ nhất tỉnh, tỷ lệ học sinh đỗ THPT Chuyên cao nhất tỉnh, điểm đầu vào tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cao nhất tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2024 - 2025, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, phù hợp với tình hình tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp tục kiện toàn và luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo yêu cầu thực tế, mở các lớp bồi dưỡng chính trị, các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trước khi bước vào năm học mới... Trong đó, ngành xác định thực hiện tốt công tác chuyển đổi số là động lực để công tác dạy và học phát triển lên tầm cao mới, tạo điều kiện giáo dục học sinh phát triển toàn diện.

Từ rước thêm năm học 2024 - 2025, các trường học trên địa bàn huyện Hưng Hà đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện trang trí khuôn viên trường lớp khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón các em đến trường.

Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh được đầu tư xây mới toàn bộ khu tiểu học với 16 phòng học; cải tạo, sửa chữa công trình vệ sinh, tường bao, lán xe, sân trường, cổng... tổng kinh phí đầu tư gần 27 tỷ đồng. Ông Bùi Đình Thiêm, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học mới này nhà trường dự kiến đón trên 700 học sinh, chúng tôi rất phần khởi khi được UBND xã đầu tư kinh phí xây mới, cải tạo các hạng mục đã xuống cấp giúp các em học sinh được học tập trong môi trường an toàn, sạch sẽ. Đến nay các hạng mục đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới. Đây không chỉ là niềm vui, niềm mong đợi của phụ huynh và nhân dân địa phương mà còn là động lực để thầy và

trò nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Năm học 2024 - 2025, cô và trò Trường Tiểu học và THCS Tân Tiến rất phấn khởi khi được huyện, địa phương đầu tư xây dựng 1 đơn nguyên dãy nhà 2 tầng gồm 10 phòng học dành cho khối tiểu học diện tích 1.000m<sup>2</sup> với tổng trị giá gần 13 tỷ đồng thay thế dãy phòng học được xây dựng từ năm 1977 không bảo đảm an toàn. Đơn vị thi công đang huy động lực lượng, máy móc gấp rút hoàn thành theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, nhà trường đã rà soát, kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị các phòng học, sửa chữa, mua bổ sung học cụ, đồ dùng dạy học... Bà Hoàng Thị Thu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cán bộ, giáo viên, học sinh rất phấn khởi vì chuẩn bị được dạy và học trong môi trường mới khang trang hơn. Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã chủ động bị đẩy đủ, đồng bộ trang thiết bị hiện đại ưu tiên cho các phòng học và chuẩn bị đồ dùng học tập, sách giáo khoa... Các thầy cô giáo đang tập trung vệ sinh sân trường, phòng học, kiểm tra lại hệ thống trang thiết bị tại một số phòng chức năng, tổ chức cất tĩa cây xanh trong khuôn viên nhà trường để đón gần 1.000 học sinh đến trường trong năm học mới.

Với cấp mầm non, ngoài việc tu sửa, nâng cấp, xây mới phòng học, các trường còn tích cực chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, trang trí các góc học tập, làm vườn cổ tích... Là trường xa trung tâm huyện, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nhưng những ngày này Trường Mầm non Tân Hòa không khí chuẩn bị cho năm học mới rất khẩn trương. Cùng với việc tích cực luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng, các cô giáo còn tổ chức trang trí lại lớp học, khuôn viên nhà trường, làm đồ dùng, đồ chơi... Bà Hà Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hòa cho biết: Năm học 2024 - 2025, chúng tôi dự kiến đón trên 200 trẻ vào học. Chúng tôi cũng đầu tư tu sửa hệ thống nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ; hoàn thành trang trí khuôn viên tạo môi trường thân thiện để chuẩn bị tâm thế đón trẻ đến trường. Đồng thời, phân công cán bộ, giáo viên phụ trách từng lớp học theo năng lực sở trường để nâng cao chất lượng giảng dạy ngay từ đầu năm học mới.

Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện Hưng Hà đã đầu tư đầu tư xây mới 22 phòng học với tổng kinh phí trên 33 tỷ đồng; sửa chữa 249 phòng học tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng, đầu tư mua sắm hàng trăm ti vi màn hình lớn, ti vi thông minh, máy vi tính, máy điều hòa... Tỷ lệ kiến

cổ hóa phòng học đạt trên 97%; 78/85 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 91,76%; 100% trường sử dụng nước sạch; 100% trường có đủ bàn ghế cho học sinh học tập. Ông Nguyễn Tiến Hoạt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Hiện nay, một số trường còn khó khăn, thiếu phòng học bộ môn, thiếu phòng chức năng hoặc công trình xuống cấp nhưng chưa có kinh phí đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, nâng cấp kịp thời. Thời gian tới, chúng tôi tích cực tham mưu UBND huyện và huy động nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất trường học; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, giúp thầy cô giáo và các em yêu tâm học tập. Dự kiến năm học 2024 - 2025, huyện Hưng Hà đón gần 50.000 học sinh ở các cấp học theo năng lực sở trường để nâng cao chất lượng giảng dạy ngay từ đầu năm học mới.

Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện Hưng Hà đã đầu tư đầu tư xây mới 22 phòng học với tổng kinh phí trên 33 tỷ đồng; sửa chữa 249 phòng học tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng, đầu tư mua sắm hàng trăm ti vi màn hình lớn, ti vi thông minh, máy vi tính, máy điều hòa... Tỷ lệ kiến



Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh (Hưng Hà) được đầu tư xây dựng khang trang.

## THI ĐUA YÊU NƯỚC

# Ứng dụng công nghệ giữ nghề dệt chiếu

Xã An Vũ (Quỳnh Phụ) có nghề dệt chiếu cói từ lâu đời, trải qua những thăng trầm của thời gian đã có thời điểm nghề bị suy giảm. Thế nhưng tại địa phương có một thanh niên quyết tâm khôi phục nghề truyền thống bằng cách đưa công nghệ tiên tiến về làng, làm "sống dậy" làng nghề, đưa chiếu cói An Vũ vươn xa - đó là anh Nguyễn Văn Quý, Giám đốc Công ty TNHH Chiếu cói Thân Vui.

### Hồi sinh làng nghề

Trước đây, dệt chiếu được xem như là nghề chính của người dân An Vũ, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thế nhưng khi kinh tế phát triển, các loại chiếu công nghệ như: chiếu tre, chiếu trúc, chiếu nhựa... với đủ chủng loại, mẫu mã lưu hành rộng rãi trên thị trường nên chiếu cói ít nhiều đã mất đi vị thế. Trong khi nhiều người dân trong xã không còn mặn mà với nghề dệt chiếu, bỏ nghề đi làm việc khác thì gia đình anh Nguyễn Văn Quý vẫn giữ được nghề. Anh Quý cho biết: Là người lớn lên, gần bó và yêu nghề dệt chiếu, tôi luôn trăn trở làm thế nào để giữ nghề của cha ông. Sau khi học xong đại học, hai anh em quyết định trở về quê hương nối nghiệp cha phát triển cơ sở sản xuất chiếu cói của gia đình. Cùng với chọn nguồn nguyên liệu cói tốt, tôi nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường để đổi mới, cải tiến mẫu mã cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng; đầu tư máy

móc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất; chú trọng đào tạo nghề cho người lao động nhằm tạo ra nhiều sản phẩm chiếu cói chất lượng.

Nếu như trước đây 2 người dệt thủ công 1 ngày được 1 đôi chiếu thì nay 1 người đứng máy có thể dệt được 12 đôi chiếu. Với quy mô gần 40 máy dệt chiếu, bình quân mỗi năm Công ty TNHH Chiếu cói Thân Vui sản xuất được 270.000 lá chiếu các loại. Từ thực tiễn sản xuất, anh Quý đã sáng tạo ra thiết bị tự ngắt khi lá chiếu đủ chiều dài, xác định báo lỗi khi sản phẩm dệt không đúng yêu cầu kỹ thuật; thay thế phoi chiếu thủ công sang máy dệt bằng ánh sáng; đa dạng các loại mẫu mã sản phẩm; tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để bán hàng...

"Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn nên doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, livestream bán hàng trực tiếp trên các kênh facebook, tiktok và đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Qua mỗi phiên bán hàng khoảng 90 phút, chúng tôi bán được 100 chiếc chiếu các loại cho khách hàng trong cả nước, thậm chí có cả người nước ngoài đặt mua. Như vậy, doanh nghiệp không chỉ bán được hàng mà còn quảng bá được thương hiệu sản phẩm chiếu cói của địa phương. Hiện nay, sản phẩm chiếu cói An Vũ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ bán hàng trên các sàn thương mại



Anh Nguyễn Văn Quý (người áo xanh) đầu tư gần 40 máy dệt chiếu để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

điện tử mang lại hiệu quả rõ rệt" - anh Quý chia sẻ.

### Đưa làng nghề vươn xa

Lấy chữ tín làm đầu, đa dạng mẫu mã, coi trọng chất lượng sản phẩm đã giúp Công ty TNHH Chiếu cói Thân Vui ngày càng phát triển. Công ty đã xây dựng được mạng lưới tiêu thụ rộng khắp với 35 nhà phân phối, 1.200 cửa hàng bán sản phẩm trên cả nước; không chỉ sản xuất và bán các loại chiếu cói mà còn cung ứng nguyên liệu cói cho nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho gần 200 lao động ở địa phương với thu nhập từ 4 - 12 triệu đồng/người/tháng, doanh thu đạt 8 - 10 tỷ đồng/năm, sau khi trừ chi phí lãi 1 tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Hằng, thôn Vũ Hạ, xã An Vũ cho biết: Tôi gắn bó với Công ty hơn 10 năm nay từ ngày còn là cơ sở sản xuất. Việc dệt chiếu cói giờ có máy móc làm hết, năng suất tăng hàng chục lần mà công nhân đỡ vất vả. Người làm trực

tiếp tại xưởng được trả 10 - 12 triệu đồng/tháng nên chúng tôi cũng bảo đảm được cuộc sống. Ông Trần Văn Tuyển, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Vũ đánh giá: Trên địa bàn xã hiện có 5 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chiếu cói quy mô lớn. Trong đó, Công ty TNHH Chiếu cói Thân Vui có quy mô lớn nhất, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Bản thân anh Quý là thành viên Câu lạc bộ nông dân xuất sắc tỉnh Thái Bình, tích cực phổ biến kiến thức, hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất cho 15 hộ cùng làng nghề; ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương bằng cách triệu đồng và được công nhận là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Anh Nguyễn Văn Quý cho biết thêm: Với mong muốn đưa làng nghề chiếu cói An Vũ vươn xa hơn, thời gian tới tôi tiếp tục liên kết với các cơ sở sản xuất chiếu cói trong và ngoài tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ và mua nguyên vật liệu; không ngừng cải tiến mẫu mã sản phẩm cho

phù hợp với thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng; ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm giá thành sản phẩm, đồng thời mua thêm máy dệt để nâng sản lượng lên 300.000 lá chiếu các loại/năm.

Lên lên bên cạnh đồng cói, được nuôi dưỡng bằng những bàn tay dệt chiếu nên anh Nguyễn Văn Quý đã thành công "giữ lửa" cho nghề truyền thống của địa phương. Nhìn nhà xưởng rộng 5.000m<sup>2</sup> cùng sự "thay da đổi thịt" trong đời sống của người dân trong vùng, chúng tôi không cảm kích trước những nỗ lực và thành công của chàng trai trẻ thế hệ 9X khi tiếp nối nghề và giữ nét văn hóa đặc trưng của vùng quê nơi đây. Trong tương lai, để làng nghề chiếu cói An Vũ nói riêng, các làng nghề truyền thống trong tỉnh vươn xa vẫn rất cần sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp để người dân các làng nghề truyền thống sống tốt từ nghề, từ chính cái nghiệp của ông cha.

TIẾN ĐẠT

## MẬT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN QUỲNH PHỤ Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng

Sáng ngày 15/8, liên ngành Mật trận Tổ quốc - Hội Cựu chiến binh - Hội Nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Huyện đoàn Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị sơ kết 7 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024.

7 tháng đầu năm, từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" huyện, MTTQ huyện hỗ trợ xây mới, sửa chữa 6 căn nhà với tổng kinh phí 215 triệu đồng; phối hợp tuyên truyền, vận động 878 hộ gia đình hiến 120.000m<sup>2</sup> đất các loại trị giá trên 160 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp đường giao thông; tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bên cạnh đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển sản xuất... được triển khai đồng bộ, sâu rộng; đặc biệt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai hiệu quả.

Nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Quỳnh Phụ những tháng cuối năm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

NGUYỄN CƯỜNG

## ĐỒNG HƯNG Thu nhận 430 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3

Sáng ngày 15/8, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đồng Hưng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2024.

Với thông điệp "Hiến máu cứu người - trao đời sự sống", ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút 450 cán bộ, giáo viên đăng ký tham gia, thu nhận 430 đơn vị máu. Ngày hội hiến máu nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về hoạt động hiến máu cứu người, góp phần phát triển phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.

Qua 3 đợt hiến máu tình nguyện, toàn huyện thu nhận 768 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu cấp trên giao của cả năm 2024 là 68 đơn vị máu). Trong năm nay, Đồng Hưng đạt mục tiêu thu nhận 800 đơn vị máu. Để đạt mục tiêu này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về hiến máu tình nguyện, duy trì và phát triển các đội nhóm tình nguyện viên trong huyện.

THU HIỀN